

การนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติของสำนักงานเขตลาดพร้าว*

ณัฐกิจ ภูริสถิตย*^{*}

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติ ของสำนักงานเขตลาดพร้าว และปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ใช้การวิจัยผสม ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 2 คน และใช้แบบสอบถาม จำนวน 180 ชุด จากผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละแต่ละชุมชน ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบาย ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัตินั้น ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย การมอบหมายงานเริ่มจากการพิจารณาภาระงานเดิมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน และการติดตาม ส่งเสริม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมาเป็น ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.47) ปัจจัยด้านสนับสนุนนโยบาย (ค่าเฉลี่ย 4.45) สำหรับปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.42 เท่ากัน

คำสำคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานราก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มีขึ้นในปี 2504 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่แผนพัฒนา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง สำหรับแผนพัฒนา ฉบับที่ 1 - 3 เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนา ฉบับที่ 4 - 5 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับพัฒนาสังคม แผนพัฒนา ฉบับที่ 6 - 7 เน้นการพัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาภูมิภาคและชนบท แผนพัฒนา ฉบับที่ 8 - 10 ยึดคนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วม ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนา ฉบับที่ 11 เน้นเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เน้นสมดุลและยั่งยืน ในปัจจุบันแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีคุณภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดคล้อง เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อมิติอื่น ๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนากิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ในการจัดทำแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนากิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำภายใต้หลักพื้นฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผน

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติของสำนักงานเขตลาดพร้าว

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอหลักการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 16 มกราคม 2561 โดยกำหนดกรอบหลักการในการดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ (1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง (2) คนไทยไม่ทิ้งกัน (3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข (4) วิถีไทย วิถีพอเพียง (5) รัฐสิทธิ รัฐหน้าที่ รัฐกฎหมาย (6) รัฐกลไกการบริหารราชการ (7) รัฐรักประชาธิปไตยไทยนิยม (8) รัฐเท่าทันเทคโนโลยี (9) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (10) งานภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) ทั้งนี้คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอำเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เพื่อบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนบูรณาการชุดความรู้จำนวน 10 เรื่อง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 82,371 หมู่บ้าน/ชุมชน (หมู่บ้าน จำนวน 74,655 หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 5,608 ชุมชน ชุมชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,066 ชุมชน และชุมชนในเขตเมืองพัทยา จำนวน 42 ชุมชน) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง, 2561) โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เป็นโครงการที่อยู่ในกรอบที่ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองเป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนเป็นกลไกในการบริหารจัดการโครงการ

การวิจัยเรื่องนี้มีขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการและปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ความชัดเจน การสนับสนุนนโยบาย ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมีสมมติฐานไว้ว่า กระบวนการนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติของสำนักงานเขตลาดพร้าว มีความสมบูรณ์และที่จะนำไปแก้ไข้ปัญหา ความต้องการในชุมชน โดยอาศัยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ ถ้าผลการวิจัย พบว่า นโยบายครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้ว มีแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดนโยบายได้อีกหรือไม่ แต่หากพบว่านโยบายยังขาดปัจจัยสนับสนุน มีแนวทางเลือกอื่นมารองรับในการแก้ไข้ปัญหาอย่างเหมาะสมอย่างไร

ดังนั้นการวิจัยจึงมุ่งที่จะตอบคำถามว่ามีปัจจัยใดบ้างที่สนับสนุนในแต่ละขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานตามนโยบายให้เกิดผลสำเร็จ และปัจจัยใดบ้างที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ของสำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยบริบททั่วไปเป็นชุมชนเมือง ซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทำให้ผู้วิจัยอยากทราบว่ากระบวนการนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ลงไปในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเมือง ประชาชนในพื้นที่มีการตอบสนองอย่างไร ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การเลือกชุมชนในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษาจะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปจัดทำข้อเสนอแนะทางการดำเนินงานในปีต่อไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัยภาคสนาม (field research) โดยการสัมภาษณ์ (interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2 คน ซึ่งเป็นวิทยากรหลักของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ใช้เครื่องมือวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประเภทการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ/ชื่อสกุล/ตำแหน่งปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย การมอบหมายงาน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การประสานงาน การติดตาม ส่งเสริม และประเมินผล

ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติ

การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ตำรา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น
- 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น
- 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด
- 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ เป็นต้น

2. การวิจัยภาคสนาม (field research) ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้ศึกษาวิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ด้วยแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคำถามในการสัมภาษณ์ จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามคำบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้แบบการวิเคราะห์ร่วมกัน คือ การศึกษาข้อมูลเอกสาร การวิจัยภาคสนาม (การสัมภาษณ์) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้

1. ผู้ศึกษาวิจัยจะนำข้อมูลที่ได้ออกจากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น
2. นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคำถาม แล้วนำมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์
3. นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคำถาม แล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน อาทิเช่น คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ก่อนจะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์
4. นำข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของการนำโครงการไปปฏิบัติ

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (2) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ (3) แนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ (4) แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ (5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

ประชากร หน่วยวิเคราะห์ และกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรจำนวน 41,739 คน แบ่งออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

1. คณะรับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ซึ่งเป็นคนในชุมชนแขวงลาดพร้าว

จำนวนประชากรแขวงลาดพร้าว

ชื่อชุมชน	จำนวนประชากรในชุมชน (คน)	จำนวนคณะรับผิดชอบโครงการ ฯ (คน)
ซอยโรงน้ำแข็ง	1,627	9
สันติสุข	349	9
สุขทรัพย์	498	9
ซอยนกแก้วน้อย 1,2	980	9
หมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1,5 (ต่อ)	889	9
ชื่อชุมชน	จำนวนประชากรในชุมชน (คน)	จำนวนคณะรับผิดชอบโครงการ ฯ (คน)
หมู่บ้านเลิศอุบล 4	1,500	9
หมู่บ้านโอชริศ 2	715	9
หมู่บ้านพูนศิริ	1,596	9
หมู่บ้านร่วมใจพัฒนา	1,100	9
หมู่บ้านสังสิทธิ์	932	9
หมู่บ้านเรือนทอง 2	314	9
หมู่บ้าน ช.อมรพันธ์ 9	5,610	9
หมู่บ้านสมิทธิโชติ	440	9
หมู่บ้านเรือนทอง 3	401	9
หมู่บ้านเอื้อประชา	397	9
หมู่บ้านเฟรนชิฟ	1,760	9
หมู่บ้านรวมโชค	5,250	9
อาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71	530	9
กองปราบปราม	674	9
หมู่บ้านมหาลาภ	379	9
พุ่มโพธิ์กลาง	708	9
หมู่บ้านเพิ่มพูน	292	9
หมู่บ้านธนะธานี	283	9
หมู่บ้านเจริญสุขนิเวศฯ 1	162	9
หมู่บ้านราณี 5	895	9
หมู่บ้านอยู่เจริญ 3	348	9
หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ	482	9
รวม	29,111	243

2. คณะรับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ซึ่งเป็นคนในชุมชนแขวงจระเข้บัว

จำนวนประชากรแขวงจรเข้บัว

ชื่อชุมชน	จำนวนประชากรในชุมชน (คน)	จำนวนคณะรับผิดชอบโครงการ ฯ (คน)
หมู่บ้านเจริญสุข 4	525	9
หมู่บ้านเนียมกล้าสามัคคี	1,117	9
หมู่บ้านอินยกันต์ มัยลาภ	513	9
หมู่บ้านเพชรหทัย	166	9
หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1	3,941	9
หมู่บ้านราณี 2	882	9
ซอยลาดปลาเค้า 24	517	9
หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2	4,500	9
หมู่บ้านเรือนแก้ว	467	9
รวม	12,628	81

ในการวิจัย ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 180 คน รายละเอียด ดังนี้

ใช้สูตร
$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

โดย

n = ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้

N = จำนวนประชากรที่ทราบค่า

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้

โดยกำหนดให้ความคลาดเคลื่อนของผู้ให้ข้อมูลหลัก อยู่ที่ 0.05 ผลการคำนวณขนาดของตัวอย่าง ดังนี้

แทนค่าตามสูตร
$$n = \frac{324}{1+(324)(0.05)^2}$$

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 179 คน แต่เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 180 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ใช้แบบสอบถามปลายปิด (closed ended) และแบบสอบถามปลายเปิด (open-ended question) เพื่อเก็บข้อมูลในสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตการณ์ได้ สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ การทบทวน ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนนิยามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ชื่อชุมชน/แขวง/เขต/จังหวัด/ชื่อโครงการ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) มาปฏิบัติ ประกอบด้วย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) มาปฏิบัติ

การสร้างมาตรวัด ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้มาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert-type scale) (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2557, หน้า 132-133) วัดระดับการปฏิบัติงานและระดับความเห็น โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีระดับความคิดเห็นเห็นด้วย มีระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ มีระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย และมีระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มาตรวัดจากการให้คะแนนมี ดังนี้

คะแนนคำตอบ	ตัวเลือกคำตอบ
5	ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่ง
4	ระดับความคิดเห็นเห็นด้วย
3	ระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ
2	ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย
1	ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เกณฑ์การประเมินผลจากระดับการปฏิบัติและระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเกณฑ์การประเมินผลออกเป็น 5 เกณฑ์ โดยวัดจากการหาค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติและระดับความเห็น ในส่วนของเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับแต่ละข้อได้ใช้การคำนวณเป็นช่วงของการวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตร ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ระยะของช่วงคะแนน} &= \frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{ระดับการวัด}} \\ &= \frac{5 - 1}{5} \end{aligned}$$

ระยะของช่วงคะแนน คือ 0.08 ได้ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

4.21 - 5.00	หมายถึง	มากที่สุด
3.41 - 4.20	หมายถึง	มาก
2.61 - 3.40	หมายถึง	ปานกลาง
1.81 - 2.60	หมายถึง	น้อย
1.00 - 1.80	หมายถึง	น้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถาม จะประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ คือ สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation - SD)

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เอกสาร ระเบียบปฏิบัติ พบว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เป็นกิจกรรมหนึ่งในนโยบายสำคัญ ที่ลงไปในพื้นที่และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้

1. การมอบหมายงาน มีขั้นตอนในการมอบหมายที่เป็นระบบชัดเจน ตามสายการบังคับบัญชา โดยในระดับเขตได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับเขต ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายโยธา ผู้แทนหน่วยงานความมั่นคง (กอ.รมน.กทม.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 66 (ตำหนักพระแม่กวนอิม) ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม สัสดีเขตลาดพร้าว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอนุรักษณ์และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝักอาชีวะ

กรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบแขวง สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และนายวิทยา นันทะศรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (วิทยา นันทะศรี, สัมภาษณ์ 2561)

นอกจากนี้มีการตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน วิสวัสดี ศิริสุรภักษ์ (สัมภาษณ์, 2561) อธิบายดังนี้ “...ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน จะประกอบไปด้วยนักพัฒนาสังคม ผู้แทนฝ่ายปกครอง ผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ (กอ.รมน.กทม.) จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประชาชนชาวบ้าน ครู กศน.ตำบล...”

2. อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับเขต มีอำนาจหน้าที่ บูรณาการและจัดทำแผนการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่ ขับเคลื่อนการสร้างความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบบประชาธิปไตย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน ส่วนทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน มีอำนาจหน้าที่ เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชุมชน และเป็นยังชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบบประชาธิปไตย (วิทยา นันทะศรี, สัมภาษณ์ 2561)

3. การประสานงาน หลังจากที่ได้รับการมอบหมายรับผิดชอบในแต่ละอำนาจหน้าที่ตามนโยบายแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการประสานงานเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับเขต กับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน ซึ่งเป็นการประสานงานแบบบนลงล่าง โดยมีการสั่งการหรือมอบหมายงานจากส่วนบน คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับเขต ประสานงานลงมาที่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน เป็นในรูปแบบของคำสั่ง หลังจากนั้นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน ประสานผ่านคณะกรรมการชุมชน ให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสมาชิกชุมชนรับทราบ ว่ามีการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เรียกประชุมชี้แจง รายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ทราบแนวทางปฏิบัติ จัดประชาคมชุมชนเพื่อคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ และคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น (วิสวัสดี ศิริสุรภักษ์, สัมภาษณ์ 2561)

4. การติดตาม ส่งเสริม การประเมินผลโครงการและการรายงานผล วิทยา นันทะศรี (สัมภาษณ์, 2561) อธิบายดังนี้ “...มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ติดตาม และส่งเสริมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ในทุกขั้นตอน...” คำอธิบายดังกล่าวสอดคล้องกับ วิสวัสดี ศิริสุรภักษ์ (สัมภาษณ์, 2561) ที่ว่า “...นักพัฒนาสังคมผู้ประสานงานชุมชน จะช่วยเหลือสนับสนุน เป็นที่เลี้ยงในการดำเนินงานแก่คณะผู้รับผิดชอบโครงการในทุกขั้นตอน และกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ได้มากที่สุด...”

การประเมินผลโครงการ จะมีการประเมินโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น โดยการประเมินโครงการจะต้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินรายงานโครงการ ที่เรียกว่า แบบ คพฐ. 22 หนังสือส่งรายงานผลประเมินโครงการ แบบคพฐ. 23 แบบประเมินโครงการ แบบคพฐ. 24 ทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) และแบบคพฐ. 25 แบบรายงานการรับ – จ่ายเงิน

การรายงานผล คณะผู้รับผิดชอบโครงการ ติดประกาศสาธารณะให้สมาชิกชุมชนได้ทราบผลการดำเนินงานโครงการ และรายงานผลไปยังผู้อำนวยการเขต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (วิสวัสดี ศิริสุรภักษ์, สัมภาษณ์ 2561)

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

1. คณะกรรมการชุมชนเรียกประชุมประชาคมชุมชน เพื่อคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คณะ คณะละไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนี้ คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ และคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี
2. คณะผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายละเอียดโครงการ และเอกสารการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
3. คณะกรรมการที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง และหน่วยทหารในพื้นที่ พิจารณานุมัติโครงการที่ชุมชนเสนอ โดยให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประกอบการพิจารณาและส่งผลการพิจารณาให้ปลัดกรุงเทพมหานคร เห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งชุมชนเตรียมดำเนินการ
4. กรุงเทพมหานครรวบรวมแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบและส่งกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่
5. กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ พิจารณาเห็นชอบ แผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งกรุงเทพมหานครทราบ
6. กรุงเทพมหานครโอนเงินเข้าบัญชีชุมชน
7. ชุมชนเริ่มดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
8. คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี เบิกจ่ายเงินจากธนาคารจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง พร้อมทั้งดำเนินการปิดบัญชีและส่งเงินคงเหลือทั้งหมดคืนสำนักงานเขต (วิทยา นันทะศรี, สัมภาษณ์ 2561)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 เดือน จากการตอบแบบสอบถามของ คณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จำนวน 36 ชุมชนแจกแบบสอบถามจำนวน 180 คน ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติของสำนักงานเขตลาดพร้าว ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย ตามลำดับขั้นตอน ซึ่งได้แบ่งการนำเสนอผลการวิจัย จำแนกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยชุมชนในแขวงลาดพร้าว จำนวน 27 ชุมชน จำนวนโครงการ 42 โครงการ ชุมชนในแขวงจระเข้บัว จำนวน 9 ชุมชน จำนวนโครงการ 12 โครงการ โดยชุมชนในแขวงลาดพร้าว ดำเนินโครงการประเภทสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จำนวน 1 โครงการ โครงการประเภทสาธารณูปโภค จำนวน 43 โครงการ และชุมชนในแขวงจระเข้บัว ดำเนินโครงการประเภทสาธารณูปโภค จำนวน 10 โครงการ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จำนวน 36 ชุมชน รวม 180 คน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ดังนี้

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.1 และ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.9 ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 50 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.9 และรองลงมาคือ อายุระหว่าง 60 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.4 อายุระหว่าง 30 –39 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.3 และอายุ 70 ปีขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.19 และรองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 23.3 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 15.0 ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.6 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.9 และระดับต่ำกว่าประถมศึกษา มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และรองลงมาคือ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 17.2 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 16.7 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 14.4 วางงาน คิดเป็นร้อยละ 11.1 พ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.7 และเกษียณอายุ (รับบำนาญ) มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.6 และรายได้ส่วนใหญ่ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 44,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.9 และรองลงมาคือ ต่ำกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.1 และ 50,000 บาทขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.0

ส่วนที่ 3 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการนำโครงการฯ ไปปฏิบัติในชุมชน แบ่งออกเป็น 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน ความชัดเจนของนโยบาย ปัจจัยด้านการสนับสนุนนโยบาย ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการ จัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สรุปวิเคราะห์ได้ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.45, ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.538) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา น้อย ดังนี้ ปัจจัยความชัดเจนของนโยบาย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.49, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.526) รองลงมาคือ ปัจจัยความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.47, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.515) ปัจจัยสนับสนุน นโยบาย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.45, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.530) ปัจจัยการจัดสรรทรัพยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.42, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.605) และปัจจัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.42, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.514) ตามลำดับ

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานข้อที่ 1 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันส่งผลต่อปัจจัยความชัดเจนของนโยบายแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า .sig เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยความชัดเจนของนโยบาย

สมมติฐานข้อที่ 2 อาชีพที่ต่างกันส่งผลต่อปัจจัยความชัดเจนของนโยบายแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า .sig เท่ากับ 0.037 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าอาชีพที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยความชัดเจนของ นโยบาย

สมมติฐานข้อที่ 3 รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อปัจจัยความชัดเจนของนโยบายแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่า .sig เท่ากับ 0.011 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่ารายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ เดือนที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยความชัดเจนของนโยบาย

ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคต่อการนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ไปปฏิบัติ พบว่า กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ มีดังนี้

1. กรอบเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีความกระชั้นชิด ทำให้มีความจำเป็นต้องรีบเสนอโครงการเพื่อดำเนินการให้ทันตามห้วงเวลา
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ของเจ้าหน้าที่หรือความรู้ของประชาชนในชุมชน ยังมีน้อย

3. ความซับซ้อนของเอกสารโครงการที่จะต้องจัดทำ ซึ่งปรากฏว่าชาวบ้านบางส่วนยังไม่สามารถจัดทำเอกสารได้ด้วยตัวเองทั้งหมด

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น หน่วยงานธนาคาร เป็นต้น

อภิปรายผล

ผลการศึกษาระบบการนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติของสำนักงานเขตลาดพร้าว

การมอบหมายงาน มีขั้นตอนในการมอบหมายที่เป็นระบบชัดเจน ตามสายการบังคับบัญชา โดยในระดับเขต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับเขต และมีการแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน เพื่อดำเนินงานในชุมชน

การประสานงาน มีการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับเขต กับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับชุมชน และคณะผู้รับผิดชอบโครงการ มีการให้ความร่วมมือที่ดี ทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุมชี้แจงขั้นตอนทุกขั้นตอนในการดำเนินโครงการ บางครั้งใช้วิธีการสื่อสารที่รวดเร็ว เช่น โทรศัพท์หรือคุยผ่านแอปพลิเคชัน (Line) เป็นต้น ทำให้การติดต่อสื่อสารหรือการประสานงานรวดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Edwards (อ้างถึงใน สมบัติ อารังธัญวงศ์, 2557 หน้า 452-457) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการประสานงานว่า เพื่อให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจไปปฏิบัติจะต้องรู้ว่าตนกำลังจะทำอะไร คำสั่งในการนำนโยบายไปปฏิบัติจะต้องถูกถ่ายทอดไปสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ความชัดเจน เทียบตรง และมีความคงเส้นคงวา

การติดตาม ส่งเสริม การประเมินผลโครงการและการรายงานผล มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ติดตาม และส่งเสริมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ในทุกขั้นตอน และมีนักพัฒนาสังคมผู้ประสานงานชุมชน จะช่วยเหลือสนับสนุน เป็นที่เล็งในการดำเนินงานแก่คณะผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่า การนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติของสำนักงานเขตลาดพร้าว ได้รับผลจาก ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละ สองแสนบาท) ปี 2561 ไปปฏิบัติได้ ดังนี้

ความชัดเจนของนโยบาย พบว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีความสอดคล้องของความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.49) โดยจะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) มีความชัดเจนและเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้ สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน กล่าวคือ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ และยังช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ สมบัติ อารังธัญวงศ์ (2557, หน้า 432-436) กล่าวว่า ถ้านโยบายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะส่งเสริมให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีความสอดคล้องประสานกัน และนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลของการมีนโยบายที่ชัดเจนทำให้คณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ของแต่ละชุมชน ทราบถึงความต้องการหลักของนโยบาย ที่ส่งผลให้สามารถตัดสินใจสนับสนุนหรือยอมรับนโยบายและนำไปดำเนินการต่อยอด และคนในชุมชนก็สามารถตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานในระดับการบริหารจัดการมีความชัดเจน มีการประสานงานหรือสื่อสารนโยบายอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เริ่มจากการแปลงนโยบายจากรัฐบาลมาสู่หน่วยงาน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครได้รับมอบภารกิจจากรัฐบาล เพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติลงสู่พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีความชัดเจนมาก สามารถดำเนินงานประสานงานกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินงานตามนโยบาย พบว่า ในพื้นที่ที่ศึกษาในครั้งนี้ 2 แขวง 36 ชุมชน ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ออกมาได้ 2 ประเภท คือ โครงการประเภทสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และโครงการประเภทสาธารณูปโภค

การสนับสนุนนโยบาย พบว่า การนำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) มีการสนับสนุนจากภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.45) โดยจะเห็นว่า การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานให้มีความรวดเร็ว คล่องตัวขึ้น ประชาชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ สมบัติ อารังธัญวงศ์ (2557, หน้า 432-436) กล่าวว่า แม้ว่าการสนับสนุนทางการเมืองที่มากพอเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่มีค่าใช้จ่ายที่เพียงพอ แต่จะต้องได้รับความสนใจของผู้ริเริ่มโครงการและระดับความสนใจของกลุ่มผลประโยชน์

ผลการวิจัย พบว่า คณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ของแต่ละชุมชน ประสานขอความร่วมมือหรือช่วยเหลือสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการฯ โดยที่ประสานไปที่ สำนักงานเขต คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน รวมถึงการสนับสนุนจากประชาชนที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.47) โดยจะเห็นว่า การนำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ไปปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนงาน แนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง แผนงาน โดยมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน ดังนี้ คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี และได้รับการประชุมชี้แจงแนวทางขั้นตอนจาก ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ โดยจะต้องสื่อข้อความ ความชัดเจน ความเที่ยงตรง และคำชี้แจงที่สื่อสารจากผู้นำนโยบายไปปฏิบัติจากระดับรัฐบาลกลางสู่หน่วยงานปฏิบัติระดับท้องถิ่น Van Horn and Van Meter (อ้างถึงใน สมบัติ อารังธัญวงศ์, 2557, หน้า 446-450) ดังนั้น การนำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนของคณะผู้รับผิดชอบโครงการ

การจัดสรรทรัพยากร พบว่า การจัดสรรทรัพยากร ด้านการสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร ความพร้อมของชุมชนที่นำนโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.42) โดยจะเห็นว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ในภาพรวมได้รับการจัดสรร

ทรัพยากรด้านงบประมาณมากเพียงพอ แต่ปัญหาขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชนและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากนักน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน สมบัติ อารงธัญวงศ์ (2557, หน้า 452-454) กล่าวว่า ทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง จำนวนบุคลากรที่เพียงพอได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีอำนาจที่จะให้ความมั่นใจว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติจะต้องได้ตามความตั้งใจ โดยการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ได้แบ่งงบประมาณให้กับชุมชนละไม่เกิน 200,000.-บาท ทุกชุมชน

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.42) โดยจะเห็นว่า ก่อนจะมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) สมาชิกชุมชนมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้วในรูปของคณะกรรมการชุมชนของแต่ละชุมชน ดังนั้น การรวมกลุ่มของชุมชนจึงเกิดไม่ยาก ผ่านการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลเสนอความคิดเห็นปรึกษาหารือ และมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้กับสมาชิกชุมชน เข้าร่วมประชาคม ก่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ดังนั้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ผ่านเวทีประชาคมของสมาชิกชุมชน รับทราบความต้องการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ปัญหาด้านวัตถุประสงค์ของโครงการในส่วนความสอดคล้องและความต้องการของชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) นั้นยังไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร เนื่องจากข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ โครงการบางประเภทได้ถูกกำหนดว่าห้ามดำเนินการ เช่น โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นสิ่งที่หลากหลายชุมชนเสนอปัญหาและต้องการโครงการนี้เป็นอันดับหนึ่ง แต่จากข้อกำหนดทำให้ต้องเลือกทำโครงการอันดับรองลงมาที่ไม่ได้ถูกห้ามดำเนินการ ในด้านความชัดเจนของนโยบาย เนื่องจากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) นั้นมีขั้นตอนที่เหมือนกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ จึงทำให้คณะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ซึ่งไม่ได้ทำงานในภาครัฐ สับสนกับขั้นตอนและเอกสารประกอบต่างๆ ที่มากเกินไปจนจำเป็น จึงทำให้มีปัญหาในการดำเนินโครงการเป็นระยะ ๆ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบว่าสำนักงานเขตลาดพร้าวและชุมชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว มีความมุ่งมั่นที่นำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของนโยบายที่ตั้งไว้ โดยผลการวิจัยผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้

1. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ควรมีการคาดการณ์ถึงการปฏิบัติงานจริง และกำหนดให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่น้อยเกินไป จะได้ไม่ต้องขยายกรอบเวลาดำเนินการเป็นระยะ ๆ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนได้
2. แนวทางการดำเนินงาน ควรชัดเจนในทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความราบรื่นและไม่ให้รับผิดชอบโครงการของแต่ละชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐสับสนแนวทางปฏิบัติได้
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ควรมีความยืดหยุ่นในการเสนอและดำเนินจัดทำโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

เอกสารอ้างอิง

สมบัติ ชำรงธัญวงศ์. (2557). นโยบายสาธารณะ แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ(พิมพ์ครั้งที่ 27).

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เสมาธรรม.

สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์. (2557). ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เสมาธรรม.

สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-12. ค้นเมื่อ 23 กันยายน 2561, จาก http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=develop_issue

สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง. (2561). คู่มือการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท). ค้นเมื่อ 22 กันยายน 2561, จาก <https://multi.dopa.go.th/pab/news/download/228>

ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1 คือ นายวิสวัสดิ์ ศิริสุรักษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 คือ นายวิทยา นันทะศรี ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ